

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND đối với báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND thị xã khóa XII.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND thị xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị quyết của HĐND thị xã về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2021. Qua giám sát tình hình thực thi pháp luật và xem xét các báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thị xã về công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo về bố cục, thể thức cũng như nội dung của báo cáo, đồng thời nhận định và đánh giá thêm một số vấn đề về nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Hoạt động của Viện kiểm sát Nhân dân

Năm 2021, Viện KSND thị xã Bình Long thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác, chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ của Viện KSND cấp trên và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy; giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã. Đồng thời đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan tại địa phương. Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của Viện kiểm sát Nhân dân; 100% vụ án truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội đạt 100%; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong tỉ lệ cho phép; không xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội; không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp đạt kết quả tốt như đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm và ban hành, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, thiếu sót đều được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục, đạt các chỉ tiêu khác của ngành. Từ cơ sở đó góp phần đảm bảo pháp luật được thực thi

nghiêm minh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được tôn trọng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã, góp phần bảo đảm thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp vẫn còn một số hạn chế như: việc gửi quyết định, bản án đến các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh có lúc còn chậm so với thời gian quy định. Vẫn còn vụ án chưa phát hiện các vi phạm về tố tụng dân sự của Tòa án cùng cấp để kịp thời kháng nghị ngang cấp về Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

2. Hoạt động của Tòa án Nhân dân

Trong năm 2021, Tòa án nhân dân thị xã đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được đảm bảo đúng pháp luật, không có trường hợp oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đã tổ chức 14 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó: 13 phiên tòa hình sự, 01 phiên tòa dân sự để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xét xử cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Thư ký Tòa án. Các vụ án trọng điểm, phức tạp được xét xử kịp thời, nghiêm minh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xây dựng ngành được quan tâm, chú trọng. Nhìn chung, chất lượng giải quyết các loại án từng bước được nâng lên, kết quả xét xử cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Trong năm 2021, Tòa án nhân dân thị xã đã thụ lý 376 vụ, việc các loại, đã giải quyết 366 vụ, việc đạt 97,34%. Các bản án, quyết định đều kịp thời chuyển giao cho cơ quan thi hành án để tổ chức thi hành hoặc được tòa án ra quyết định thi hành đối với án hình sự đúng thời hạn.

Tuy nhiên, hoạt động của ngành TAND vẫn còn một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, đó là: Hầu hết các chỉ tiêu của ngành đề ra đều đạt, riêng tỷ lệ giải quyết các loại án dân sự chiếm tỷ lệ 70,16% ở mức thấp so với các loại án khác, tỷ lệ phần trăm của vụ việc đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành 59/112 = 53% là ở mức thấp. Tổng số án kháng cáo là 25 vụ, kháng nghị 02 vụ là ở mức còn cao; Vẫn còn án bị hủy chung 01 vụ, án bị sửa chung 07 vụ, án tạm đình chỉ 02 vụ nguyên nhân do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nên việc triệu tập các đương sự và người liên quan ở ngoài thị xã gặp nhiều khó khăn; một số Thẩm phán, công chức chưa nêu cao trách nhiệm trong giải quyết công việc dẫn đến giải quyết án còn kéo dài; trình độ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của một số Thẩm phán, thư ký chưa đồng đều, dẫn đến có lúc có nhận thức khác nhau trong việc thu thập và xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ dẫn đến án bị cấp trên hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

3. Chi cục Thi hành án Dân sự

Ngành Thi hành án dân sự thị xã đã có nhiều cố gắng trong công tác thi hành án bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật. Tích cực rà soát, xác minh, phân loại án

chính xác số việc, tiền có điều kiện và không có điều kiện thi hành. Tổng số thụ lý 846 việc (so cùng kỳ năm 2020 là 925 việc giảm 79 việc chiếm 0,93%). Trong đó: Năm trước chuyển sang 228 việc, thụ lý mới 618 việc, ủy thác đi 21 việc. Tổng số còn phải thi hành là 825 việc; Trong số có điều kiện đã giải quyết xong 591 việc (so cùng kỳ năm 2020 là 679 việc), đạt tỷ lệ 86,28%, (so cùng kỳ năm 2020 là 86,28%), vượt chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã giao là 2,78%. Tổng số thụ lý 43.027. 575.000đ (so cùng kỳ năm 2020 là 22.761.442 000đ (tăng 20.266.133.000đ, chiếm 47,1%). Trong đó: Năm trước chuyển sang 16.057.710.000đ, thụ lý mới 26.969.865.000đ (so cùng kỳ năm 2020 tăng là 19.261 931.000đ (chiếm 71,4%)), ủy thác 5.572.855.000đ. Tổng số còn phải thi hành là 37.454.720.000đ. Trong số có điều kiện đã giải quyết xong 9.662.948.000đ (so cùng kỳ năm 2020 là 6.508.108.000đ, đạt tỷ lệ 47,66%, vượt chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước giao.

Việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương trong công tác thi hành án đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật không để phát sinh các điểm nóng. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn được tập trung giải quyết

Kết quả thi hành án về việc không tăng, giảm so với cùng kỳ nhưng số tiền phải thi hành án ngày càng tăng mạnh, đặc biệt án tín dụng ngân hàng và hoàn trả nợ đối với các vụ án dân sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự trong năm còn có một số hạn chế đó là:

Lượng án chuyển kỳ sau về việc và về tiền còn cao. Sự phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án dân sự với một số cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án đôi lúc chưa được kịp thời.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Kiến nghị chung.

Việc xây dựng các báo cáo trình tại các kỳ họp của HĐND thị xã cần chú ý ngoài các hướng dẫn của ngành cần phải tuân thủ theo thể thức đã quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư.

Nội dung báo cáo ngoài các chỉ tiêu của cấp trên theo ngành dọc cần thêm phần đánh giá nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết cấp ủy Đảng và HĐND tại đại phương.

Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong công tác.

Kiến nghị đối với từng Ngành

1 Viện kiểm sát Nhân dân thị xã

Tiếp tục tăng cường phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm; Tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, chính xác các tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi thụ lý giải quyết tố giác tin báo, tội phạm, trong quá trình hoạt động điều tra đảm bảo chất lượng hiệu quả thực hiện theo quy định để có đầy đủ căn cứ truy tố đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự; phát hiện vi phạm trong quá trình điều tra để kịp thời kiến nghị,

Thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn, có biện pháp khắc phục hạn chế nêu trên để công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt kết quả cao. Tăng cường phối hợp kiểm sát trong công tác phòng ngừa tội phạm và điều tra, xét xử các loại án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Tòa án Nhân dân thị xã

Chấp hành nghiêm túc Quyết định số 120/QĐ – TANDTC ngày 19/6/2017 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.

Phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Tòa án đúng pháp luật; đảm bảo 100% quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn.

Tăng cường triển khai thực hiện tốt Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án, hỗ trợ hòa giải viên thực hiện tốt việc hòa giải đối thoại, nâng cao tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo Luật hòa giải, đối thoại Tòa án.

3. Chi cục thi hành án Dân sự thị xã

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, từng cán bộ phải kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ, qua đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác chuyên môn; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; hạn chế tình trạng có đơn thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị; phối hợp với các ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ chung tại địa phương.

Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại của ngành Thi hành án dân sự; đảm bảo việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật các vụ việc đủ

điều kiện thi hành án; nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án xong về việc và tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thị xã về báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thị xã về công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo và kính trình HĐND thị xã xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND, UBND thị xã;
- VKSND thị xã;
- Tòa án Nhân dân thị xã;
- Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã;
- Các vị đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Hiền